

BÁO CÁO

Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015 **Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015**

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương và Chương trình công tác năm 2015 của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, hội viên nông dân, hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân đạt được những kết quả như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN **6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

I. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

- **Về trồng trọt:** Diện tích gieo cấy hàng năm vụ Đông xuân đạt 6.885,7 ha, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Cây lương thực 2.466,8 ha; cây chất bột có củ 1.615,6 ha; cây mía 384,5 ha; cây rau, đậu, cây cảnh các loại 1.832,7 ha; cây hàng năm khác 586,1 ha. Diện tích gieo trồng cây lâu năm đạt 141.105,6 ha, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: Cây cao su đạt 134.031,7 ha tăng 0,3%; cây điều 1.686 ha, giảm 16,3%; cây ăn quả đạt 4.707,1 ha, tăng 5%,...

- **Về chăn nuôi:** tiếp tục phát triển ổn định, nguồn cung các sản phẩm động vật dồi dào, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt là tại thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015. Theo số liệu của Cục thống kê đến thời điểm ngày 01/4/2015, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Tổng đàn trâu, bò 27.227 con (giảm 0,4% so cùng kỳ năm 2014); tổng đàn heo 455.034 con (tăng 1,6%); tổng đàn gia cầm trên 7,2 triệu con (tăng 33,1% so cùng kỳ).

- **Về tình hình nuôi cá bè:** Có 80 lồng bè/12 hộ (giảm 03 hộ so năm 2014) trên sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng (tập trung ở thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành và xã Thanh An) từ tháng 09/2014 đến nay, địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã giải tỏa việc nuôi cá bè trên sông Đồng Nai.

Nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định tuy còn gặp không ít khó khăn thời tiết nắng nóng, tình hình hạn hán xảy ra trong các tháng đầu năm dưới dạng cục bộ ở một số vùng gò cao thuộc các huyện phía Bắc; dịch

bệnh xuất hiện trên một số cây trồng, vật nuôi, giá mủ cao su xuống thấp..... đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng với sự chuẩn bị tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong việc phối hợp với các ngành chức năng chủ động phòng, ngừa, kiểm soát dịch bệnh, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định.

2. Tình hình nông dân, nông thôn:

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bà con nông dân ổn định được đời sống, an tâm sản xuất. Tuy nhiên do đầu ra gặp khó khăn giá mủ cao su giảm mạnh, giá heo, gà giảm so với cùng kỳ năm trước ... đã ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của bà con nông dân, bên cạnh đó với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh nên áp lực về môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, ... làm cho nông dân không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng với sự quan tâm, tuyên truyền, vận động thăm hỏi và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, sự vận động tương trợ của tổ chức Hội trong hội viên nông dân với nhau cùng với sự nhận thức được những khó khăn nên tư tưởng bà con nông dân ổn định, yên tâm phát triển sản xuất.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, các cấp Hội Nông dân đã cùng với các cấp chính quyền địa phương vận động nông dân tập trung góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị như: làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình nông dân văn hóa...Hạ tầng nông thôn luôn được quan tâm đầu tư, hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình kiên cố đê bao, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, xử lý môi trường, viễn thông,... đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nông dân, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng:

Các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013 – 2018; Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Nghị quyết số 26, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, Luật thi đua khen thưởng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường,...tuyên truyền kỷ niệm ý nghĩa các ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc.... Kết quả đã tổ chức được 2.802 cuộc có 133.897 lượt hội viên nông dân tham dự đạt 60,86% chỉ tiêu Trung ương giao,

trong đó tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 417 cuộc với 20.090 lượt cán bộ, HVND tham dự.

Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền và sinh hoạt các mẫu chuyện về Bác được 310 buổi với 8.075 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

- Phát hành 05 kỳ bản tin nông dân Bình Dương với số lượng 15.000 cuốn đến các chi, tổ Hội, câu lạc bộ, nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền cho hội viên nông dân làm tư liệu học tập sinh hoạt ở các chi, tổ, câu lạc bộ như: các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015, các gương nông dân điển hình tiên tiến để tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn (2010 – 2015).

2. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp:

Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phát triển hội viên luôn được các cấp Hội chú trọng. Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, các mô hình tập hợp nông dân, hướng dẫn, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, cây con giống, ... để nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại.

Công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến tỉnh, đã hiệp y Ban Chấp hành, đồng ý củng cố bổ sung nhận sự cấp huyện, thị, thành đủ số lượng, hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW (khóa V) ngày 19/7/2010 của Ban chấp hành Trung ương Hội “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh” và tổ chức sơ kết hoạt động Hội giữa nhiệm kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đã phát triển mới được 1.384 hội viên đạt 44,65% chỉ tiêu giao; nâng tổng số hội viên đến nay 55.867 hội viên.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ:

+ Cử 04 đồng chí là cán bộ tỉnh Hội và huyện, thị Hội tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại Quảng Nam do Trung ương Hội tổ chức.

+ Thực hiện Đề án “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội” giai đoạn 2012 – 2015. Năm 2014, tỉnh Hội phối hợp với Trường Chính trị tổ chức mở 01 lớp Trung cấp Chính trị - hành chính cho 58 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, UVTV huyện, thị, thành Hội đã tổ chức cấp bằng và bế giảng năm 2015.

+ Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và tập huấn nghiệp vụ quản lý quỹ HTND có 1.064 cán bộ, hội viên nông dân tham dự đạt 76% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Toàn tỉnh hiện nay có 9 huyện, thị, thành Hội, 87 cơ sở Hội; 533 chi Hội. Công tác xây dựng quỹ Hội được các cấp Hội quan tâm và thực hiện tốt, trong 6 tháng đầu năm quỹ hội bình quân/hội viên là 37.000/hội viên. Công tác thu hội

phí được hội viên tham gia đóng góp và trích nộp hội phí theo đúng quy định Điều lệ Hội.

3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ban thường vụ tỉnh Hội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở Hội 6 tháng đầu năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội tổ chức được 1.218 cuộc kiểm tra về sổ sách, tình hình thu, sử dụng nộp phí Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương và tỉnh Hội ủy thác; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động Hội và các phong trào của nông dân;..... Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

Các cấp Hội tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành trong việc tiếp công dân định kỳ; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và cơ sở phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý được 81 cuộc có 2.205 lượt người tham dự có 313 lượt người được trợ giúp; phối hợp cùng Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn và các chi tổ Hội tham gia tổ hòa giải các khu, ấp được 454 vụ, hòa giải thành 339 vụ; Tham gia đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo 114 vụ, giải quyết được 84 vụ.

Triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện Tiểu Đề án 3, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện được các nội dung:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 17 cuộc Trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân có 645 lượt người tham dự, trong đó có 39 trường hợp được tư vấn trực tiếp, 46 trường hợp được tư vấn bằng văn bản, cung cấp 34.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân như: Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đất đai sửa đổi, Luật bảo vệ Môi trường, Hiến pháp năm 2013,...

+ Thành lập mới 09 CLB Nông dân với pháp luật và tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt CLB cho khoảng 1.000 cán bộ, hội viên nông dân và trao các trang thiết bị Ti vi, loa, âm ly cho 09 CLB.

+ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền miệng đợt 1/2015, có khoảng 900 cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

4. Công tác đối ngoại:

Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Công văn số 205-CV/HNDTW, ngày 28/3/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức đoàn đi nghiên cứu học tập ở nước ngoài, tỉnh Hội cử 01 đồng chí là giám đốc Trung tâm dạy nghề và 01 nông dân trang trại chăn nuôi heo đi học tập kinh nghiệm ở Cộng hòa Liên Bang Đức do Trung ương Hội tổ chức.

5. Công tác thi đua – khen thưởng:

Đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai, quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,

khen thưởng; Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 01/6/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 2010-2015.

- Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời đúng đối tượng, đúng thành tích có tác động thiết thực động viên gương người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân đã nhận được các danh hiệu cao quý trong các hoạt động như:

- Tỉnh Hội được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong công tác từ năm 2009-2013.

- BCH Trung ương Hội NDVN tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014.

- Bộ Công thương tặng bằng khen cho tỉnh Hội có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội chợ ngành Công thương năm 2014.

- UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 20 tập thể và 238 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào: Công tác giáo dục phổ biến pháp luật năm 2014; khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể năm 2014; phong trào Nông dân thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2015.

- Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 57 tập thể và 164 cá nhân có thành tích trong hoạt động các chuyên đề: Thực hiện tốt Tiểu đề án 3 “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn” năm 2014; hoạt động quỹ HTND năm 2014; 02 năm thực hiện vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH giai đoạn (2013-2014); tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ HTND năm 2014; có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn (2010 – 2015).

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, TƯ VẤN, DẠY NGHỀ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN:

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động phát triển quỹ HTND được số tiền trên 11 tỷ đồng, đạt 225,8% chỉ tiêu Trung ương giao. Nâng tổng nguồn vốn QHTND đến nay trên 79 tỷ đồng, xét cho 4.248 hộ vay với số tiền 77.283.851.000đ, trong đó: Nguồn vốn TW 7,6 tỷ đồng cho 246 hộ vay; vốn tỉnh 60,040 tỷ đồng cho 2.501 hộ vay; vốn huyện 1.891.100.000đ cho 125 hộ vay; vốn cơ sở 7.752.751.000đ cho 1.376 hộ vay.

Ngoài ra, để giúp cho HVND có vốn để sản xuất 6 tháng đầu năm, Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH xét cho 7.393 hộ vay với tổng số tiền 32,372 tỷ đồng.

***Công tác chuyên giao khoa học kỹ thuật:** Để giúp cho hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả, các cấp Hội đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, phòng kinh tế, công ty Phân bón Mầm xanh, công ty Rau sạch Miền Đông,... tổ chức 593 lớp tập huấn kỹ thuật, buổi hội thảo về khoa học kỹ thuật chăn nuôi và chế độ dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm; chăm sóc hoa lan, trồng rau mầm, rau nhà lưới, nuôi gà thả vườn, nhận dạng sâu bệnh, sử dụng phân bón..... có 16.737 lượt hội viên, nông dân tham dự. Phối hợp tổ chức được 43 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp trong đó, 27 mô hình trồng trọt, 10 mô hình chăn nuôi và 6 mô hình nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức 8 chuyến đi tham quan học tập kinh nghiệm cho 229 cán bộ, hội viên nông dân về trồng hoa lan, nuôi các lóc bông làm bánh tráng, mô hình sản xuất giống và mô hình nông nghiệp công nghệ cao trồng rau và lan trong nhà kính bằng mô hình tự động,....

Ngoài ra các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các dự án trồng rau, mô hình trồng hoa lan, mô hình nuôi cá tai tượng, trồng nấm bào ngư cho HVND, với số tiền trên 200 triệu đồng.

Thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn”, các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Trung tâm tin học và thông tin Sở Khoa học Công nghệ nhận bàn giao trang thiết bị máy vi tính cho các cơ sở Hội nhằm tạo điều kiện để nông dân tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp đô thị, quản bá sản phẩm

***Công tác dạy nghề:** Trong 6 tháng đầu năm, có 906 hội viên nông dân, con em hội viên nông dân tham gia học các lớp dạy nghề ngắn hạn. Trong đó: Trung tâm dạy nghề và Dịch vụ HTND tỉnh tổ chức 09 lớp dạy nghề ngắn hạn phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị ... có 350 hội viên nông dân và con em nông dân được cấp chứng chỉ đạt 70% chỉ tiêu Trung ương giao; Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với các ngành của cấp mình tổ chức dạy nghề theo Quyết định 1956 của Chính phủ, tập huấn có cấp chứng chỉ, dạy lái xe B2,.... được 24 lớp cho 556 hội viên nông dân và con em nông dân đạt 29,26% chỉ tiêu giao. Sau khóa học, có 331 học viên có việc làm góp phần nâng cao chất lượng lao động, chất lượng cuộc sống để đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

***Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân:** Nhằm giải đáp, tư vấn những thắc mắc của hội viên nông dân trong thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng cây, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..... tỉnh Hội đã chỉ đạo và triển khai hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục xây dựng các mô hình hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, các cấp hội đã hướng dẫn thành lập mới 37 tổ kinh tế hợp tác sản xuất.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 03 năm thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bình Dương năm 2014; kết quả triển khai thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ 3 năm (2012-2014); báo cáo chương trình phối hợp thực hiện với ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Công an, Bộ CHQS, Ban An toàn giao thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội, Ngân Hàng chính sách xã hội, Cty phân bón Mầm Xanh, Y tế, Nội vụ.... Nhằm tạo cơ chế phối hợp trong việc thực hiện các nội dung liên quan trong Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tỉnh Hội xây dựng kế hoạch triển khai các đề án, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2015:

- Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội, nông dân SXKDG trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2014 – 2016”;

- Dự án “Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2014 - 2016”.

- Dự án “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2015-2017”.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2013 – 2015, đã triển khai đến các huyện, thị, thành Hội đăng ký nhu cầu, thẩm định và giải ngân vốn Quỹ HTND nguồn ngân sách Tỉnh uỷ thác năm 2015; thẩm định và giải ngân nguồn vốn quỹ HTND nguồn Trung ương ủy thác xoay vòng và nguồn ngân sách tỉnh ủy thác.

- Chương trình “Dạy nghề chuyển đổi ngành nghề cho nông dân” giai đoạn 2012 – 2015 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân, hiện đang tiến hành thực hiện các bước theo quy định.

- Đề án “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội” giai đoạn 2012 – 2015, phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng lớp trung cấp Chính trị - Hành chính cho 58 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch cơ sở, UVTV các huyện, thị thành Hội.

- Đề án “Hỗ trợ nông dân nghiên cứu học tập mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh ở nước ngoài và trong nước” giai đoạn 2013 – 2015, tiếp tục rà soát hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45 của UBND tỉnh, Hội Nông dân thị xã Thuận An và Hội Nông dân thị xã Tân Uyên phối hợp cùng Phòng Kinh tế

lập danh sách để hỗ trợ cấp phát phân bón và kinh phí nạo vét kênh rạch cho bà con nông dân trên địa bàn đợt 1/2015 để giúp nông dân gìn giữ và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản cùng như giúp cải tạo, phục hồi vườn cây và phát triển tốt hơn, không còn ngập úng hạn chế sâu bệnh.

Thực hiện Quyết định số 46 của UBND tỉnh Bình Dương về “Những giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông nghiệp kỹ thuật cao-nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015”. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân xây dựng phương án sản xuất tiếp cận nguồn vay ưu đãi này.

V. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO NÔNG DÂN

1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững:

Tỉnh Hội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phát động hội viên nông dân tham gia hưởng ứng phong trào nông dân thi đua SXKD đã có 37.180 hộ đăng ký, đạt 119,9% so với chỉ tiêu TW Hội giao.

Công tác đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo: Nêu cao tinh thần tương trợ trong hội viên nông dân nhằm giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong sản xuất, làm kinh tế gia đình, các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân SXKD giỏi, các đại lý, công ty phân bón bán trả chậm vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc, ... với số tiền trên 9,4 tỷ đồng tương trợ cho 1.620 lượt hội viên nông dân.

2. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân cùng với các cấp chính quyền địa phương vận động nông dân chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông nông thôn; thủy lợi; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; dạy nghề, giới thiệu việc làm; giảm nghèo, nâng cao thu nhập; xây dựng gia đình nông dân văn hóa... để hoàn thành tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay có 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các cấp Hội có 22 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Vận động hội viên, nông dân tham gia chỉnh trang đô thị, tu sửa, phát dọn, làm đường giao thông ở các khu, ấp được 70km; khai thông cống rãnh, coi đắp bờ đê, phát hoang, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia quét dọn, làm vệ sinh và thu gom rác trên các tuyến đường dài trên 100 km; thực hiện sửa chữa, làm mới 6 cầu, cống; hội viên nông dân tham gia hiến đất trên 1.000 m², 4.934 ngày công lao động và số tiền vận động ủng hộ trên 4,4 tỷ đồng. Các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể, công ty xây dựng trao tặng 05 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá 185 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn về nhà ở.

Vận động hội viên nông dân tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa. Đến nay, có 43.344 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hoá.

Mùng Đàng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng như: Tổ chức Giải bóng chuyền "Bông lúa vàng"; tổ chức Hội thi Hoa Lan "Mừng xuân mới" ; Hội thi "Gói bánh tét" ; tổ chức thi hát Karaoke, đua thuyền, việt dã, ẩm thực, bóng đá và Liên hoan "Tiếng hát nông dân"...Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp Hội đã tổ chức vận động các mạnh thường quân, các công ty, xí nghiệp ủng hộ tiền, quà để chăm lo cho một số gia đình chính sách, cán bộ Hội đã nghỉ hưu, hội viên nông dân nghèo đón Tết với 1.896 phần quà, tổng giá trị trên 549 triệu đồng. Đồng thời, các cấp Hội còn phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể khác vận động tặng 1.385 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

3. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh:

Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho hội viên, nông dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia khu vực phòng thủ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phát động phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở khu ấp,....

Phối hợp các ngành tuyển chọn, vận động thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ 750 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó con em của cán bộ, hội viên nông dân là 301 thanh niên. Phối hợp vận động tiền, quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, riêng các cấp Hội Nông dân tặng với số tiền trên 100,3 triệu đồng. Ngoài ra các cấp Hội đã phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tham gia Hội trại tòng quân, đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

VI. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ KHÔI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc tăng cường sự lãnh đạo trong công tác Hội và phong trào nông dân; thực hiện kết luận số 61 của ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 12, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; ngày vì người nghèo; hưởng ứng tuần lễ "Nước sạch, vệ sinh môi trường" và ngày môi trường thế giới 5/6....

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền... Trong 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã giới thiệu 28 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả đã có 9 người được kết nạp. Đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt tuyên truyền vận động và hướng dẫn cán bộ, HVND thực hiện.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được và chưa được:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình công tác trong năm, 12 chỉ tiêu thi đua trong 6 tháng đầu năm đạt khá tốt như phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi, công tác tuyên truyền, Tích cực trong công tác phối hợp các ngành thực hiện tốt các chương trình xã hội; tư vấn, hướng dẫn cho nông dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chú trọng tăng cường công tác quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và các nguồn vốn khác do Hội quản lý; duy trì sinh hoạt Ban chấp hành, chi, tổ, câu lạc bộ với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Tỉnh Hội đã tổng kết Hoạt động quỹ HTND và các nguồn vốn; tổng kết tiêu đề án 3 năm 2014; tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 2010 – 2015; Tổ chức Chợ phiên nông sản và Hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương lần thứ I; Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Sở Công thương trong giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2016; tổ chức Hội nghị kết ký giao ước thi đua và phân bổ chỉ tiêu năm 2015 cho các huyện, thị, thành Hội...

Ban Thường vụ tỉnh Hội có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động theo chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nông dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế sau:

Việc chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong xây dựng các chương trình, Đề án, Dự án theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp huyện, thị, thành Hội còn chậm.

Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, tư tâm nguyện vọng, những bức xúc khó khăn về đời sống và việc làm của nông dân ở một số cơ sở chưa kịp thời, việc hướng dẫn các mô hình phát triển kinh tế tập thể còn lúng túng

Công tác thông tin báo cáo định kỳ, chuyên đề đột xuất ở một vài nơi chưa kịp thời, chất lượng nội dung báo cáo chưa cao.

2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được và chưa được:

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, nhiệt tình, năng động,

chủ động của đội ngũ cán Hội và sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể hội viên nông dân trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Nguyên nhân của những mặt hạn chế: Đội ngũ cán bộ Hội một số nơi ở cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chưa có sự phối hợp tốt với chính quyền, thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo và điều hành; kinh phí hoạt động của cơ sở Hội chưa đảm bảo với tình hình hiện nay phần nào đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Hội và tổ chức các phong trào nông dân.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI

VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và căn cứ nhiệm vụ chương trình công tác năm 2015. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của Tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dạy nghề, các chính sách của tỉnh về khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến. Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục tuyên truyền quán triệt Kết luận số 61/KL-TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Thông báo Kết luận số 166/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai và vận động hội viên, nông dân thi đua thực hiện các chương trình công tác, 03 phong trào lớn, 12 chỉ tiêu thi đua của Trung ương Hội; chào mừng Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

In ấn phát hành tiếp 6 kỳ Bản tin nông dân trong 6 tháng cuối năm 2015 nhằm cung cấp tài liệu sinh hoạt ở chi, tổ Hội, câu lạc bộ...;

2. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động của tổ

chức Hội và hội viên theo hướng tư vấn, hỗ trợ, hợp tác và tương trợ; chuyển đổi hình thức tập hợp nông dân, nội dung sinh hoạt ở các tổ Hội dân cư sang các tổ ngành nghề, dịch vụ ở những nơi có điều kiện và ở các vùng quy hoạch phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt chi, tổ, câu lạc bộ theo định kỳ; Tập hợp, xây dựng các hình thức tương trợ trong hội viên, nông dân nhằm thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Triển khai nội dung các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội với các sở, ban ngành liên quan trong năm 2015.

Tổ chức Kiểm điểm hoạt động giữa nhiệm kỳ 2013 – 2015 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Dương khóa VIII nhiệm kỳ 2013-2018.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ huyện, thị, thành và cơ sở Hội; tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo, dân tộc cho lực lượng nông cốt chính trị trên địa bàn tỉnh. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ chức.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Cán bộ Hội về các chuyên đề: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã; công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; Dân số kế hoạch hóa gia đình; ... Tổ chức các Hội thi theo kế hoạch như: Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật lần thứ IX với chủ đề Bảo vệ môi trường; cuộc thi viết tìm hiểu về Biển đảo; Liên hoan tiếng hát nông dân; hội thi Tuyên truyền viên giỏi...

Tổ chức tập huấn và tổng kết thực hiện Đề án “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội” giai đoạn 2012-2015.

Tổ chức tập huấn quản lý quỹ HTND và các nguồn vốn, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng các nguồn vốn theo kế hoạch; tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân” giai đoạn 1 (2013 – 2015).

Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội, nông dân SXKDG trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2014 - 2016”; Dự án “Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2014 – 2016”.

3. Triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch tổ chức triển khai Ngày pháp luật cho CBCC cơ quan; thường xuyên củng cố Ban Kiểm tra các cấp. Tiến hành việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế làm việc của Hội, tham gia tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc hoạt động tử sách pháp luật, triển khai kế hoạch giám sát phản biện Quyết định 217 của Trung ương cụ thể là giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở NN-PTNT và Sở Công thương và giám sát Quyết định số 46-QĐ/UBND tỉnh, bổ sung Quyết định số 33-QĐ/UBND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông nghiệp kỹ thuật cao-nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của Tiểu đề án 3 trong năm 2015 theo kinh phí đã phân bổ. Cử cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ; tham gia hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong nội bộ nông dân; tham gia đoàn thanh tra trách nhiệm của tỉnh.

Tổ chức tập huấn và Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. (nay là Quyết định số 81-QĐ/CP)

4. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW, Quyết định 673/QĐ-TTg; Kết luận số 166/2015 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổ chức thực hiện tốt 03 phong trào hoạt động của Hội

- Tổ chức phát động phong trào NDSXKDG rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân có ít nhất 60-65% hội viên nông dân đăng ký. Cuối năm tổ chức bình xét danh hiệu hộ NDSXKDG các cấp theo tiêu chí mới, có ít nhất 50-55% hộ hội viên nông dân đạt.

Tiếp tục xây dựng thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2016-2020; Các cấp Hội tích cực phối hợp cùng ngành Ngân hàng và tổ chức tín dụng giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn có chính sách ưu đãi, nhằm hỗ trợ cho nông dân có vốn như: Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn 120,.....để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Tham gia tích cực các dự án giải quyết việc làm, xóa hộ nghèo; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, ... ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới. Tổ chức và phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân. Các huyện, thị, thành Hội phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thú y, các công ty... tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức hướng dẫn cho cán bộ Hội và hội viên nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện đề án công nghệ thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn ở các xã theo kế hoạch; Tiếp tục phối hợp với Công ty phân bón Mầm Xanh bán phân bón trả chậm cho nông dân; triển khai chương trình phối hợp với Công ty xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương.

Tổng kết 5 năm chương trình phát triển đàn trâu, bò tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015. Tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp nông thôn do TW Hội tổ chức.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là một chương trình trọng tâm, trọng điểm, nên công tác tuyên truyền đã được các cấp Hội tiếp tục tập trung cao, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để làm sao chuyển tải đến với nông dân thấy được ý nghĩa lớn lao của chương trình để cùng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nông dân ở các xã. Vận động nông dân ở các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chỉnh trang đô thị,.....

- Cùng với Hội đồng nghĩa vụ quân sự vận động con em nông dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội. Giới thiệu hội viên nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, Ban điều hành ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, tổ hoà giải. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phát hiện, tố giác, cảm hoá đấu tranh với các loại tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia tập huấn công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội,....

5. Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qui chế dân chủ ở cơ sở cho hội viên, nông dân, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc phát huy quyền làm chủ của mình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- TW Hội NDVN; Văn phòng T88;
- Đ/c Nguyễn Hồng Lý – PCT TW Hội NDVN;
- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – UVTV
TB. Tuyên huấn TW Hội HNVD;
- VP Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh;
- Ban Dân Vận TU; Ban Tuyên Giáo TU;
- UB MTTQ tỉnh; HĐ PBGDPL tỉnh;
- Sở NNPTNT; Cục thống kê tỉnh;
- BTV tỉnh Hội;
- 9 huyện, thị, thành Hội;
- Lưu: VT, Tổng hợp.

(Đã ký)

Lâm Văn Hòa